

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวัน ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง: ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : การให้บริการเที่ยวบินนำร่องเพื่อนำชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รัฐบาล โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) และกาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways) นำร่องจัดเที่ยวบินระหว่างประเทศเดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้ผู้โดยสารกลุ่มต่าง ๆ อาทิ นักธุรกิจ ผู้ที่จะมาพำนักระยะยาวหรือเข้ามารักษาพยาบาล รวมถึงนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตได้โดยสะดวกมากขึ้น ในขั้นนี้ สายการบินนำร่องที่พร้อมให้บริการเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight) ระหว่างประเทศมายังจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย

๑. สายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK๓๗๘ จำนวน ๒ เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต ทุกวันจันทร์และวันเสาร์) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เส้นทางเมืองดูไบ – ภูเก็ต กำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ตเวลา ๒๐.๓๕ น.

๒. สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR๙๗๘ จำนวน ๒ เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตทุกวันพุธและวันศุกร์) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เส้นทางกรุงโดฮา- ภูเก็ต กำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ตเวลา ๑๓.๒๐ น.

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ลงพื้นที่ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อผลักดันการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนนโยบายของนายกรัฐมนตรีและมาตรการของรัฐบาลที่จะผ่อนคลายเป็นอันนวยความสะดวกการเข้าเมืองของชาวต่างชาติ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้เดินทางทั้งหมดจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน ณ สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative Local Quarantine – ALQ) ในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน เป็นต้นไป

กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างหารือกับสายการบินอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อเปิดให้บริการเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยคาดว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กลับมาเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป
